

Cắt bao quy đầu có tác dụng gì, có đau không?

Hỏi: Xin chào các bác sĩ! Cháu hiện tại 17 tuổi, cháu mắc chứng **hẹp bao quy đầu**. Qua tìm hiểu trên internet, thì biết được bệnh hẹp bao quy đầu có khả năng tạo nên nhiều bệnh đáng sợ như: viêm bao quy đầu nặng nhất là ung thư cậu nhỏ, nên cháu muốn đi cắt bao quy đầu để tránh hậu quả. Xin hỏi chuyên gia cắt bao quy đầu có làm sao không? Cháu xin cảm ơn!



Cắt bao quy đầu có lợi ích gì, có đau không?

Tư vấn : Chào cháu!

Vướng mắc của cháu được các bác sĩ bệnh nam khoa Phong kham da khoa Hưng Thịnh trả lời như sau:

- <https://phongkham.webflow.io/>
- <https://phongkham.webflow.io/blog/top-benh-vien-phong-kham-nam-khoa-tot-uy-tin-tai-ha-noi>

Dài bao quy đầu hoặc bao quy đầu hẹp gây trở ngại cho chuyện lau chùi cậu bé, tạo điều kiện cho vi rút phát triển gây nên bựa sinh dục. Các bựa sinh dục này có thể tạo nên viêm nhiễm bao quy đầu nặng nhất là ung thư cậu nhỏ

Hiện tượng Bao quy đầu dài hay bao quy đầu hẹp cũng có khả năng là nguyên nhân gây nên suất tinh sớm ở phái mạnh. Lúc giao hợp, quy đầu trở nên nhạy cảm lúc tiếp xúc với vùng kín gây dễ kích thích nên tạo ra hiện tượng suất tinh sớm.

Có bệnh nhân, bao quy đầu hẹp sẽ giảm thiểu sự tăng trưởng về kích thước của cậu nhỏ.

Phẫu thuật cắt bao quy đầu bằng kỹ thuật xâm lấn hàn quốc

Hiện nay, Phong kham Hưng Thịnh sử dụng liệu pháp xâm lấn hàn quốc trong việc cắt bao quy đầu giúp đáng mày râu. Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu là tiểu phẫu đơn giản, diễn ra khoảng 30', khi tiến hành tiểu phẫu bệnh nhân chỉ cần gây tê vì vậy việc **cắt bao quy đầu** không hề gây phiền toái .

Sau lúc tiểu phẫu, tác dụng của thuốc giảm đau sẽ dần hết, ở vết cắt có thể đau và tím tái Cho nên nên tiếp tục dùng thuốc giảm đau. Đa số sau dưới 1 tuần các triệu chứng sẽ dần hết, khoảng 7 ngày vết thương sẽ khỏi.

Các chuyên gia khám nam khoa cho hay kỹ thuật xâm lấn này là tiên tiến nhất hiện tại để chữa trị các bệnh ở bao quy đầu.

- <https://phongkham.webflow.io/blog/tu-van-nam-khoa-online-mien-phi>
- <https://phongkham.webflow.io/blog/top-18-phong-kham-benh-vien-cat-bao-quy-dau-o-dau-tot-o-ha-noi>

Vừa rồi là các chia sẻ của các bác sĩ Phong kham Hưng Thịnh về việc cắt bao quy đầu có làm sao không?. Nếu vẫn còn khúc mắc, hãy gọi tới SĐT **0395.456.294** để nhận giải đáp trực tiếp.